



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวันพุธที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

รศ.ดร.ดวงบเพิ่ม หนุนเครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนบน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนว่า ในสังคมไทยต้องเน้นการวิจัยเป็นหลัก ซึ่งการวิจัยจะทำให้เราเข้าใจปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เมืองไทยเราสนใจแต่ไฮสเปคมากเกินไป ซึ่งไฮสเปคถือเป็นอุปสรรคของการวิจัย ไฮสเปคที่อยู่ในสังคมไทยทำให้นักวิจัยไม่คืบหน้า ทำอย่างไรให้การวิจัยเติบโตและสังคมยึดการวิจัยเป็นหลักโดยลดเรื่องราวทางไฮสเปคลง เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จัดตั้งมาเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การสนับสนุน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งสิ้น 44 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัดได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรีและสระบุรี เราได้เครือข่ายการทำงานวิจัยที่เข้มแข็ง สังคมการศึกษาในแถบภาคกลางตอนบนกระตือรือร้นในการทำวิจัยอย่างมาก

“งานวิจัยทุกชิ้นถ้าเราได้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเน้นเรื่องชุมชน สิ่งแวดล้อม อาชีพและให้คนเป็นตัวตั้ง งานวิจัยจะออกมาในลักษณะที่บูรณาการ มศว ถือเป็นแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนที่ดูแล 2 โครงการคือ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมกับเอกชนเชิงพาณิชย์ ถือเป็นวิจัยที่ลงสู่พื้นที่ทุกส่วน ตั้งแต่ชาวบ้าน ราชการและเอกชน งานวิจัยเหล่านี้จึงไม่ใช่วิจัยขึ้นหิ้งอีกต่อไป แต่เป็นวิจัยที่นำไปสู่ผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรม จะส่งผลลงไปสู่สันติสุขของชุมชน ความสงบสุขของสังคมได้อย่างไร การทำงานจึงต้องมีการตั้งโจทย์และต้องลงพื้นที่จริง งานวิจัยในลักษณะนี้จึงปักธงว่า ต้องนำไปใช้ได้จริง”

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวว่า งบประมาณที่สกอ.ให้ทางเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จากเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้อยู่ภายใต้งบประมาณ 9 ล้านบาท ในโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมกับเอกชนเชิงพาณิชย์ ได้งบประมาณ 4 ล้าน รวมทั้งสิ้นงบประมาณที่ได้ 13 ล้านบาท ซึ่งถือว่าน้อยมาก จากสถาบันอุดมศึกษา 44 แห่งนั้นเป็นงบประมาณที่น้อยมาก แม้ว่าสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจะมีงบประมาณการวิจัยแต่ก็ไม่เพียงพอ ถ้าสกอ.อยากเห็นเครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนบนเติบโตในงานวิจัยที่ลงสู่ชุมชนสนองตอบภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทางเครือข่ายฯทำงานมาเป็นเวลา 5 ปีมาแล้ว งบประมาณควรจะเพิ่มเป็น 20 – 30 ล้านได้แล้ว